

Số: 526/TB- CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban của Giám đốc ngày 26/8/2022

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tiếp tục tăng cường công tác an ninh trật tự; cuộc họp giao ban lãnh đạo cơ sở và trưởng các phòng chuyên môn.

Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh thuộc Cơ sở thực hiện nghiêm một số nội dung cụ thể, như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Công văn số 3173/LĐTĐBXH-PCTNXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu ma túy, tàng trữ trái phép ma túy trong cơ sở cai nghiện ma túy; Công văn số 1652/SLĐTĐBXH-PCTNXH ngày 30/8/2022 về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9; Công văn số 3090/UBND-NC ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong các con quan, đơn vị và nhân dân; Công văn số 3290/UBND-KGVX ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Công điện số 775/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể viên chức và người lao động.

2. Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chế độ trực 24/24h, rà soát, nắm bắt tư tưởng học viên không để xảy ra tình trạng học viên trốn, gây mất trật tự, phòng chống thẩm lậu ma túy, các chất kích thích và các đồ vật cấm khác vào Cơ sở. Chủ động xây dựng các phương án và tăng cường lực lượng trực cơ quan đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh...

+ Phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh, công an huyện Mai Sơn, công an huyện Thuận Châu bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Bố trí các chốt trực trong các khu học viên, bảo vệ tuần tra Cơ sở an toàn.

+ Tổ chức các hoạt động thể thao trong ngày nghỉ lễ 2/9 cho học viên tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho các học viên. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung nắm tình hình, diễn biến dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng cường nâng cao trách nhiệm, nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng viên chức, tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ; rà soát các vị trí việc làm bảo đảm phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công tác của từng viên chức. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gương mẫu thực hiện các quy định về tốc độ, nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

3. Giao phòng Tổ chức Hành chính Kế toán Cơ sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai và tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Cơ sở theo quy định.

Trên đây là một số nội dung Kết luận tại cuộc họp. Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh; viên chức và người lao động nghiêm túc, triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Cơ sở(B/c);
- Trang Thông tin điện tử của Cơ sở;
- Các PCM, cơ sở vệ tinh;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phùng Đức Sơn